



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เดือนกันยายน 2567 ฉบับที่ 9 จดหมายข่าวปีที่ 8





มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จับมือ บริษัท โทโก กรานส์เทคโนโลยี จำกัด บริการรถจักรยานไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ลงนามร่วมนามในสัญญาให้บริการจอดรถจักรยานไฟฟ้า กับ บริษัท โทโก กรานส์เทคโนโลยี จำกัด โดยมี นายณัฐพงษ์ กิจเจตน์ ผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ บริษัท โทโก กรานส์เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้เข้าในสัญญาให้บริการจอดรถจักรยานไฟฟ้า ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นางอุษา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง นางจารุวรรณ ชูประสิทธิ์ และนายกิตติพงษ์ สนิทปุ๋ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาดังกล่าว



วิศวะฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จับมือ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ

วันที่ 3 กันยายน 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กับ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ชันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายสายันห์ แร่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างครู อาจารย์ บุคลากร พัฒนาการรู้ทางด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดประชุม การสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา



เปิดประสบการณ์ภาษาอังกฤษสุดสร้างสรรค์กับค่าย “English Edutainment Camp”

วันที่ 4 กันยายน 2567 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ “English Edutainment Camp” ค่ายภาษาอังกฤษที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์และสนุกสนาน เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงและจำลอง เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน



มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ กทต.ตรัง จัดโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันที่ 4 กันยายน 2567 ณ ห้อง จ.202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง ได้มอบหมายให้ ผศ.มาโนช จำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดตรัง จัดการฝึกอบรมให้กับ นักศึกษากลุ่มแกนนำ สโมสรนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ทั้ง 3 สังกัด เพื่อให้นักศึกษาสามารถเป็นวิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง” เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยให้กับนักศึกษา เพื่อขยายผล สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ต่อไป



วิทยาเขตตรัง จัดโครงการสร้างการรับรู้ข่าวสารภายในองค์กร

วันที่ 6 ก.ย.2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ข่าวสารภายในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยง โดยมีผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ โดย แผนกประชาสัมพันธ์ ได้ทำการสำรวจช่องทางการรับข่าวสารของบุคลากรที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้นำเสนอช่องทางการรับข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน มีความไว้วางใจต่อกัน และเพื่อให้ปฏิบัติการกิจขององค์กรและมีการประสานงานระหว่างกัน บรรลุตามวัตถุประสงค์



อบรมพัฒนาระบบนิเวศน้ำและการจัดการน้ำเสียตามมาตรฐาน Green Hotel มุ่งยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอ่าวไทย-อันดามัน

11 กันยายน 2567 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำโดย ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภากา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเวศน้ำและการจัดการน้ำเสีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย-อันดามันคุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้การจัดการสมัยใหม่เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ภายใต้การดูแลของ ดร.จตุพร อกกา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหลักในครั้งนั้น ได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการออกแบบระบบการจัดการน้ำเสียในครัวเรือนซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศทางน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางการจัดการน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



สืบสานประเพณี ทำบุญวันสารทเดือนสิบ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมทำบุญรับตายาย

วันที่ 18 กันยายน 2567 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมทำบุญวันรับตายาย (บุญเดือนสิบแรก) ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 โดย แผนกกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 ที่ผ่านมาได้มีการเชิญชวนให้บุคลากร และนักศึกษา ร่วมนำขนมประจำประเพณีวันสารทเดือนสิบ มาร่วมใส่หมรับ ณ ลานวัฒนธรรมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ๔ เพื่อร่วมพิธีทำบุญ ณ วัดไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมีตัวแทนบุคลากรนำไปร่วมพิธีบุญเดือนสิบรับตายาย ซึ่งตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ตามความเชื่อเป็นการต้อนรับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับกลับสู่โลกมนุษย์ บางพื้นที่จะเรียกว่า "วันหมรับเล็ก" และเรียกวันส่งตายายในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ว่า "วันหมรับใหญ่"



มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566

21 กันยายน 2024 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้กำหนดวันฝึกซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567 โดยกำหนดการช่วงเช้า บัณฑิตร่วมถ่ายภาพหมู่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์ในแต่ละสังกัดร่วมถ่ายภาพหมู่ ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง จากนั้นเมื่อเวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตที่เข้ารับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 335 ราย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง บัณฑิต จำนวน 80 ราย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิต จำนวน 104 ราย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว บัณฑิต จำนวน 151 ราย ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 26 กันยายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา